



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร
ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศแก้ไขชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ และคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และรวบรวมผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง ดังนี้


ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง

เลข ประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	สังกัด (อบจ.)	คะแนน			คิดเป็น ร้อยละ	สอบ ได้ ลำดับ ที่
			ภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	รวม (๒๐๐ คะแนน)		
๐๑	นางสายชล สุนทร ผู้อำนวยการกองแผนและ งบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับกลาง	เพชรบูรณ์	๘๙	๘๔.๕๙	๑๗๓.๕๙	๘๖.๘๐	๑
๐๒	นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับกลาง	เพชรบูรณ์	๘๘	๘๒.๕๙	๑๗๐.๕๙	๘๕.๓๐	๒

อนึ่ง การดำเนินการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้นหากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอัครเดช ทองใจสด)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์